

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021 (trực tuyến với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố).

Nội dung: (1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. (2) Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị gồm có: Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, vắng 02 Thành viên¹, 03 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó tham dự²; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh); lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân³ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) Ông Đặng Vũ Bằng trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. (2) Bà Đỗ Thị Lệ Hảo trình bày Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Lưu Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng

¹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân (công tác Hà Nội); Giám đốc Công an tỉnh (không có lý do).

² Sở Kế hoạch và Đầu tư (cử ông Huỳnh Xuân Vũ, Giám đốc có xin phép đi công tác Hà Nội); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (có xin phép để chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT); Sở Nội vụ (cử ông Đinh Xuân Phương, không có lý do);

³ Rạch Giá, Hà Tiên, Tân Hiệp không có lãnh đạo UBND cấp huyện tham dự (do tiếp xúc cử tri).

đầu năm:

a) Những mặt đạt được:

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các ngành và các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, chỉ đạo điều hành **có trọng tâm, trọng điểm; vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa có đổi mới** cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; từng nhiệm vụ đều có phân công cụ thể người phụ trách và thời gian thực hiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị được nâng lên,...

Thực hiện tốt "mục tiêu kép": Vừa phòng chống dịch có hiệu quả; vừa thúc đẩy kinh tế phát triển khá so với cùng kỳ và vượt dự kiến đề ra, trong 24 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao, đến nay có: **11/24 chỉ tiêu đạt và vượt** kế hoạch; 05 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch; 04 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch; 03 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được thực hiện khá tốt; Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định...

b) Một số tồn tại - vấn đề nổi lên:

(i) **Tính linh hoạt, sáng tạo và chủ động** trong chỉ đạo, điều hành của một số Sở, ngành và địa phương **chưa cao, nhất là vai trò của người đứng đầu**, chưa kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả, dẫn đến thực hiện nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu.

(ii) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các **doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng**. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công **đạt thấp so với yêu cầu và cùng kỳ**; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn rất chậm.

(iii) Từng thời điểm, **một số ít đơn vị, địa phương còn chủ quan, lơ là triển khai các giải pháp phòng chống dịch**.

(iv) Tình hình an ninh, trật tự từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; **tai nạn giao thông tăng cả 03 tiêu chí**.

(v) Thực hiện IUU, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu, công tác phối hợp giữa các lực lượng còn thiếu đồng bộ, tình trạng **ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép còn xảy ra, chưa triệt để**.

(vi) **Công tác phối hợp** giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong giải quyết một số vụ, việc **còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, còn đùn đẩy trách nhiệm**.

(vii) **Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi còn hạn chế**, việc thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn rất chậm. Cải cách hành chính chuyên biến chậm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Dự báo tình hình chung từ nay đến cuối năm còn rất nhiều khó khăn; nhất là dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, mức độ lây lan nhanh

do biến chủng mới, khan hiếm vắc-xin, thời tiết vào mùa mưa bão,... sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đánh giá tình hình, phân tích, dự báo thì với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, **UBND tỉnh giữ quan điểm “không điều chỉnh kế hoạch”** mà sẽ **“nỗ lực, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế là 6,01%”** theo Nghị quyết Tỉnh ủy và kế hoạch đã đề ra.

Để đạt mục tiêu đề ra, căn cứ vào các nhiệm vụ/giải pháp cụ thể đã được nêu tại Báo cáo⁴; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, **có hiệu quả “mục tiêu kép trong tình hình mới”**, quyết tâm chuyển biến mạnh hơn nữa trong 06 tháng cuối năm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu được giao từ đầu năm. Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Về phòng, chống dịch: Bằng mọi biện pháp **phải kiểm soát, quản lý chặt chẽ, hạn chế thấp nhất phát sinh ca bệnh trong cộng đồng**. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng các tình huống có thể phát sinh. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm **“5K + vắc xin”**, **nhất là tại các khu công nghiệp, công sở, bệnh viện,... và đối với địa bàn Phú Quốc** cùng với việc triển khai hộ chiếu vắc-xin trong tháng 8/2021 để đón khách du lịch quốc tế.

(2) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, **nỗ lực, cố gắng phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,01%** theo các giải pháp đã được thảo luận và đi đến thống nhất tại Hội nghị này và tại Báo cáo về kịch bản tăng trưởng⁵ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất rất cao, nhất là các giải pháp bù đắp⁶.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ 05 mục tiêu, 09 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ⁷ **khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững** những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 phù hợp với tình hình của tỉnh.

- Kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, **Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương**

⁴ Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021

⁵ Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

⁶ Sản lượng lúa hết năm từ 4,45 triệu tấn; thống kê, tính toán thương mại điện tử; xuất khẩu đạt 780 triệu USD; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; thu hút thêm 3.500 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách,...

⁷ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP⁸ của Chính phủ. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, không trùng đối tượng được thụ hưởng, không để bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, **phấn đấu hoàn thành hỗ trợ trong tháng 7/2021.**

(3). Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đất đai: (i) **Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp, đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh**, khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến các ngành, địa phương đảm bảo tiến độ và chất lượng. (ii) **Sở Tài Nguyên và Môi trường đôn đốc tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.**

(4). Các Sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số đo lường công tác chỉ đạo, điều hành (PCI, PAPI PAR Index), **tập trung cải thiện thứ hạng và chỉ số thành phần**, phấn đấu nằm trong nhóm “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”.

(5). **Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh** quản lý, vận hành ổn định các ứng dụng dùng chung: phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, công dịch vụ công, trực liên thông, cổng thông tin điện tử; hội nghị truyền hình ...,

(6). **Kịp thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng** nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các ngành và địa phương tham mưu tốt việc tổ chức thăm và tặng quà, các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, thiết thực. Đặc biệt công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế.

(7). Tập trung **hoàn thành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU** của Tỉnh ủy. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ tiến độ và chất lượng, rà soát, tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề vướng mắc.

(8). **Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh** giữa năm 2021, các sở ngành có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh, tham dự đầy đủ các phiên họp và giải trình các nội dung thẩm tra, chất vấn của các Ban, đại biểu HĐND tỉnh đặt ra.

3. Về các kiến nghị

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị của các Sở ngành và địa

⁸ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

phương; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu giao nhiệm vụ xử lý cụ thể cho các ngành có liên quan.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet (1b)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Vũ Bằng